



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

ที่ ชม 0032.301.1/ 2048

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี 2563 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับ ประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) แล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ว่ามี การนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบบทความ ข้อความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอสรุปผลการดำเนินงานและสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางลินดา อินพรหม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมพล นามวงษา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

**รายงานผลการดำเนินงานตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

ตามที่โรงพยาบาลแม่อน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลแม่อน ได้สะดวก และสามารถ ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้สะดวก ได้กำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

โรงพยาบาลแม่อน จึงสรุปผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1. จัดทำประกาศโรงพยาบาลแม่อน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลแม่อน พ.ศ. 2562

2. จัดทำกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน โดยมี รายละเอียด คือ

- มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

- มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน ต่อผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

3. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเกี่ยวกับการกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ และการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

4. การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อน

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. การขอขึ้นข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล มีการใช้รูปภาพนำเสนอ เป็นจำนวนมาก ทำให้เว็บไซต์ใช้เวลา upload นานขึ้น

การแก้ไขปัญหา : ปรับลดความละเอียดของรูปภาพที่ขอขึ้นเว็บไซต์ ทำให้ใช้เวลา upload เร็วขึ้น

2. การแสดงผลของข้อมูลและรูปภาพที่ขอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลและรูปภาพบางรายการจะมีการ แสดงผลบนจอแสดงผลที่มีความละเอียดแตกต่างกัน ทำให้สัดส่วนการแสดงผลไม่เหมือนกัน

การแก้ไขปัญหา : มีจอแสดงผลทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อใช้แสดงผลข้อมูลที่แตกต่างกัน

3. การขอขึ้นข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล ไม่ได้แจ้งระยะเวลาในการ เผยแพร่ข้อมูล ทำให้มีข้อมูลเก่าที่ต้องนำออกเมื่อครบระยะเวลาค้างอยู่

การแก้ไขปัญหา : แจ้งให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลแจ้งระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล และมีการตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันจากงาน IT เป็นระยะ